



การประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ"
วันที่ 18 - 19 มกราคม 2553

คำกล่าวมอบนโยบาย

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ

โดย นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2553 เวลา 16.30 - 16.45 น.

ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ท่านเลขาธิการ ก.พ.ร. ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
สื่อมวลชน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผมเห็นว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ" ซึ่ง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นเวทีที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวง (Function) และของจังหวัด (Area) เข้าด้วยกัน เพื่อให้การเสนอของงบประมาณสอดคล้องกับศักยภาพ และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่

ในเรื่องการบูรณาการ และการขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคงต้องแสดงบทบาทในหลายๆ ด้านพร้อมกัน กล่าวคือนอกจากการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ท่านต้องเป็น Facilitator หรือ ผู้ประสานความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาต่างๆ ในจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยเน้นการทำงานแบบ Strategic Partner แสวงหาพันธมิตรร่วมในการทำงาน

และท่านต้องเป็น Strategic Thinker หรือ นักคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่เข้าถึงข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้ง ต้องเป็น coach กำกับดูแลการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของภาครัฐฯ ผมคาดหวังให้การบริหารงานแบบ "กรมจังหวัด" เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดถือเป็นภารกิจร่วมกันอย่างจริงจัง ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการจัดทำแผนงานของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ร่วมกันกำหนดขึ้น

ผมขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแลการแปลงยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้งบประมาณแผ่นดินทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง
ที่จัดสรรลงไป สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดี
ยิ่งขึ้น

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความคิดเห็นและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตลอดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งการบูรณาการ และเอกภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน จังหวัดและประเทศได้อย่างยั่งยืน

สุดท้ายนี้ ผมขอให้ท่านน้อมนำเอาพระราชดำริสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระ
ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 และที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปี
ใหม่ พ.ศ. 2553 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยขอให้ทุกคนมีความตั้งใจแน่วแน่
ที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เต็มกำลังความสามารถ อย่างมีสติรู้ตัว มีปัญญา รู้คิด จะคิดทำ
สิ่งใด ต้องคิดให้รอบคอบ ทำให้ดี และถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นเป้าหมายหลัก เพราะเป็น
ประโยชน์ที่ยั่งยืนแท้จริง ซึ่งจะทำให้เกิดความสุข สวัสดิ์แก่บุคคล และประเทศชาติของเรา
